

รายละเอียดการกำหนดหน้าที่อัตราค่าตอบแทนและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งพนักงานราชการ
สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ส่วนราชการภูมิภาค)

กลุ่มงานบริหารทั่วไป				
ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี	ตำแหน่งนักพัฒนาสังคม	ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน	ตำแหน่งนิติกร	ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์
<p>อัตราค่าตอบแทน ๑๘,๐๐๐ บาท</p> <p>วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิ อย่างไม่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี หรือบริหารธุรกิจ หรือพาณิชยศาสตร์หรือเศรษฐศาสตร์ <u>ลักษณะงานที่ปฏิบัติ</u> มีหน้าที่ ความรับผิดชอบปฏิบัติงานด้านการเบิก จ่ายเงิน การบันทึกบัญชีการจัดทำ รายงานทางการเงิน ตามระบบบัญชี ของกองทุนด้านต่างๆ เช่น กองทุน ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ กองทุนผู้สูงอายุกองทุนคุ้มครองเด็ก ฯลฯ ตลอดจนงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย</p>	<p>อัตราค่าตอบแทน ๑๘,๐๐๐ บาท</p> <p>วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิ อย่างไม่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา <u>ลักษณะงานที่ปฏิบัติ</u> ปฏิบัติงานด้านการ ศึกษาข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล ติดตาม สถานการณ์ด้านสังคม เพื่อให้การจัดทำ โครงการต่างๆ ที่เกี่ยวกับการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ ให้มีความสอดคล้อง กับความต้องการของพื้นที่ ติดตามดูแลการทำงานของอาสาสมัคร/ องค์กรเครือข่ายในพื้นที่ เพื่อให้การทำงาน ของอาสาสมัคร/องค์กรเครือข่ายมีความ สอดคล้องกับแผนการดำเนินงาน ของสำนักงานและเป็นไป ตามมาตรฐาน ที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง ของมนุษย์กำหนดไว้ เป็นผู้ช่วยวิทยากร ในโครงการด้านการพัฒนาสังคมต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในประเด็นทางสังคม ให้กับบุคคลภายนอกองค์กรเครือข่าย อาสาสมัครที่เกี่ยวข้องได้รับทราบอย่าง ถูกต้อง ตอบปัญหาข้อสงสัยต่างๆ ให้กับ ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบข้อมูล ข้อเท็จจริง ที่ถูกต้องและปฏิบัติหน้าที่อื่น ตามที่ได้รับมอบหมาย</p>	<p>อัตราค่าตอบแทน ๑๘,๐๐๐ บาท</p> <p>วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิ อย่างไม่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา <u>ลักษณะงานที่ปฏิบัติ</u> ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ การวิเคราะห์นโยบายและแผน โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือ หลายอย่าง เช่น ศึกษาวิเคราะห์ วิจัย ประสานแผน ประมวลแผนพิจารณา เสนอแนะ เพื่อประกอบการกำหนด นโยบาย จัดทำแผนหรือโครงการ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน ตามแผนและ โครงการต่างๆ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการบริหารหรือความมั่นคง ในระดับชาติ ระดับกระทรวง ระดับกรม หรือระดับจังหวัดแล้วแต่กรณี ส่งเสริม เผยแพร่ และถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับ การจัดทำแผนงานโครงการ และให้คำปรึกษา แนะนำตอบปัญหาชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับ งานในหน้าที่ ตลอดจนงานอื่น ตามที่ได้รับ มอบหมาย</p>	<p>อัตราค่าตอบแทน ๑๘,๐๐๐ บาท</p> <p>วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิ อย่างไม่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์ <u>ลักษณะงานที่ปฏิบัติ</u> ปฏิบัติหน้าที่ให้ คำปรึกษา แนะนำ วินิจฉัยกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ของกระทรวงแก่ประชาชนที่อยู่ใน ความรับผิดชอบของกระทรวง เพื่อให้ได้รับ การคุ้มครองสิทธิอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี และ ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย</p>	<p>อัตราค่าตอบแทน ๑๘,๐๐๐ บาท</p> <p>วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิ อย่างไม่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ดังนี้ สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ สาขาวิชาสังคม ศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ทางสังคมวิทยา สาขาวิชารัฐศาสตร์ ทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางจิตวิทยา <u>ลักษณะงานที่ปฏิบัติ</u> ปฏิบัติงานตามกลุ่มเป้าหมายต่างๆ ในการส่งเสริมสนับสนุนประสานงานกับหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติงานตาม พ.ร.บ. การรับเด็ก เป็นบุตร บุญธรรมงานครอบครัวอุปถัมภ์ ฯลฯ โดยผ่าน การพิจารณาจากคณะกรรมการการรับเด็กเป็นบุตร บุญธรรมประจำจังหวัด รวมทั้งปฏิบัติงานภายใต้การ ดำเนินงานของกองทุนต่างๆ ในการให้ความช่วยเหลือ ครอบครัวที่ประสบปัญหาทางสังคมประสบปัญหา ความเดือดร้อน โดยให้การช่วยเหลือและคุ้มครองสิทธิ ตาม พ.ร.บ.ด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มเป้าหมายของ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายของกระทรวงได้รับ บริการด้านสวัสดิการสังคมและคุ้มครองสิทธิอย่างทั่วถึง และมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยปฏิบัติงาน ตามกฎหมาย ที่อยู่ในความรับผิดชอบ ของกระทรวง รวม ๑๗ ฉบับ และระดับอนุบัญญัติ ๗ กลุ่มกฎหมาย กลุ่มกฎหมาย ด้านเด็ก สตรีและครอบครัวคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ประสบปัญหาทางสังคมและด้านการค้ามนุษย์และ ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย</p>

รายละเอียดการกำหนดหน้าที่อัตราค่าตอบแทนและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งพนักงานราชการ
สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ส่วนราชการภูมิภาค)

กลุ่มงานบริหารทั่วไป				
ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ				
<p>อัตราค่าตอบแทน ๑๘,๐๐๐ บาท</p> <p>วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิ อย่างไม่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้</p> <p>ในสาขาวิชาการบัญชี บริหารธุรกิจ หรือทางการบัญชี ทางบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ หรือสาขาวิชาใด วิชาหนึ่ง หรือหลายสาขาวิชาดังกล่าวข้างต้น</p> <p>ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ปฏิบัติงาน ทางวิชาการพัสดุ ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติ เกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์รายละเอียดของพัสดุ เพื่อกำหนดมาตรฐานและคุณภาพ การร่างสัญญาซื้อ และสัญญาจ้าง การเสนอความเห็นเกี่ยวกับพัสดุ การวางระบบเกี่ยวกับระเบียบ และวิธีปฏิบัติ งานด้านการพัสดุ และปฏิบัติหน้าที่อื่น ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย</p>				